
 

 

 

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 
ของ 

บริษทั ศรีตรงัแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 

ประชุมเมื่อวนัที ่9 เมษายน 2567 เริม่ประชมุเวลา 15.00 น.  

ในรปูแบบการประชมุผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 
รวมถงึกฎหมายและกฎระเบยีบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 ของบรษิัท ศรตีรงัแอโกรอินดสัทร ีจ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)   
บริษัทได้ก าหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2567 (Record Date) ตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 คอืวนัที ่1 มนีาคม 2567 ปัจจุบนับรษิทัมทีุนจดทะเบยีนและ
ทุนช าระแล้วเป็นเงิน 1,535,999,998 บาท คิดเป็นจ านวนหุ้นสามัญที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 1,535,999,998 หุ้น      
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดย ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วม       
การประชุมรวมจ านวนทัง้สิ้น 348 ราย โดยมผีู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 14 ราย และผู้รบัมอบฉันทะ
จ านวน 334 ราย นับจ านวนหุน้ได้ 913,601,571 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 59.4792 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของบรษิัท กล่าวคอื มผีู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้น
ทัง้หมด โดยถอืหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชุมตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทัแล้ว นางร่มธรรม ชาลปต ิผูป้ระสานงานการประชุมไดก้ล่าวแนะน ากรรมการจ านวน 12 คน คดิเป็น        
รอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ดงัมรีายนามต่อไปนี้ 

1. นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล    ประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการบรหิาร 
2. นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ   รองประธานกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษทั   
ภบิาล 

3. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
        ประธานกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื และกรรมการบรรษทัภบิาล 
4. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล    กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหา 
5. นายเฉลมิภพ แก่นจนั    กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการ
     พฒันาเพื่อความยัง่ยนื 
6. นายภทัราวธุ พาณชิยก์ุล    กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง และผูจ้ดัการ 

สายงานบญัชแีละการเงนิ (CFO) 
7. นายวชิญ์พล สนิเจรญิกุล    กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 
8. นายไชยยศ สนิเจรญิกุล    กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
9. นายล ีพอล สุเมธ    กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
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10. พลเอก ธนสร ป้องอาณา    กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ 
                                                 กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
11. นางสาวนงราม เลาหอารดีลิก    กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการ 
                                                 พจิารณาค่าตอบแทน 
12. นายธนาธปิ อุปัตศิฤงค ์    กรรมการอสิระ และกรรมการบรรษทัภบิาล 

 จากนัน้ ไดแ้นะน าบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้  

1. นางสาวกรองแก้ว ลมิป์กิตติกุล ผู้สอบบญัชีแห่ง บรษิัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีที่
ตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัในปี 2566 

2. นายวศิรุต เมฆาอภิรกัษ์ ที่ปรกึษากฎหมายจากบรษิัทส านักงานกฎหมายสากล สยามพรเีมยีร์ จ ากดั  
ท าหน้าที่เป็น inspector เพื่อดูแลให้การนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส และ
ถูกตอ้ง รวมถงึเป็นสกัขพียานในการนับคะแนนพรอ้มเลขานุการบรษิทั 

3. นางพชัรนิทร ์อนุวงศว์ฒันชยั เลขานุการบรษิทั    

นางร่มธรรมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หนังสอืเชญิประชุมและเอกสารการประชุมในครัง้นี้ บรษิัทได้เผยแพร่ใน
เวบ็ไซตข์องบรษิทั และแจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่7 มนีาคม 2567 ทัง้นี้ บรษิทัไดเ้ปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามค าถามเกี่ยวกับวาระการประชุมครัง้นี้เป็นการล่วงหน้า โดยแจ้งไว้ในหนังสอืเชญิประชุมและ    
บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั ผูถ้อืหุน้สามารถส่งค าถามไดต้ัง้แตว่นัที ่7 มนีาคม 2567 ถงึวนัที ่25 มนีาคม 2567 อย่างไรกต็าม 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ส่งค าถามล่วงหน้ามายงับรษิทั 

จากนัน้ นางร่มธรรมไดเ้รยีนเชญินายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล ประธานกรรมการบรษิทั ซึ่งท าหน้าทีเ่ป็นประธาน  
ทีป่ระชุม กล่าวเปิดการประชุม  

ประธานทีป่ระชุมไดม้อบหมายให ้นางสาวอานุสรา จติต์มติรภาพ รองประธานกรรมการบรษิทั ท าหน้าที่เป็น
ผูด้ าเนินการประชุม โดยนางสาวอานุสรา ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้เขา้สู่การประชุมสามญัหุน้ประจ าปี 2567 

ก่อนเริม่การประชุม นางสาวอานุสรามอบหมายใหน้างร่มธรรมเป็นผูอ้ธบิายถงึขัน้ตอนและกระบวนการในการ
ด าเนินการประชุม ดงันี้ 

ในการประชุมครัง้นี้ เป็นการประชุมในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสซ์ึ่งเป็นไปตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุม
ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม เรื่อง มาตรฐานการรกัษาความ
มัน่คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่าน           
สื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ีม่คีวามเชีย่วชาญ และไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

• ระบบควบคุมการประชุม (Cisco Webex) ทีผ่่านการรบัรอง (Certification) และ 

• ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ส าหรบัการออกเสยีงลงคะแนนและการนับคะแนนเสยีง (E-Voting) 
ซึ่งผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์(ETDA) แลว้ 

จากนัน้ นางร่มธรรมไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า การประชุมในครัง้นี้ บรษิทัจะมกีารด าเนินการ เกบ็ ใช ้และเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคล รวมไปถงึภาพนิ่ง เสยีงและภาพเคลื่อนไหวของผูเ้ขา้ร่วมประชุม เพื่อการบนัทกึและการจดัท ารายงาน
การประชุม การบรหิารจดัการการประชุม เป็นตน้ และชีแ้จงวธิกีารและหลกัเกณฑก์ารประชุม ดงันี้  

• ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ และที่ได้รับ        
มอบฉนัทะ โดย 1 หุน้เท่ากบั 1 เสยีง 
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• ผูถ้อืหุน้ 1 ท่าน มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพยีงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ 
เว้นแต่ผู้ถอืหุ้นทีเ่ป็น Custodian ทีส่ามารถแบ่งแยกการออกเสยีงลงคะแนนได้ ทัง้นี้ ผู้ถอืหุ้นทีไ่ดล้งคะแนน
เสยีงเป็นการล่วงหน้า บรษิทัไดบ้นัทกึลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ดงักล่าว 

• ส าหรบัวาระที่ 4 เกี่ยวกบัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ จะใช้
วธิกีารเลอืกตัง้เป็นรายบุคคล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของบรษิทั และหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

นอกจากนี้ นางร่มธรรมไดช้ีแ้จงกตกิา วธิกีารลงคะแนน การนับคะแนน และวธิกีารถามค าถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็ ดงันี้ 

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชญิประชุม  โดยจะน าเสนอขอ้มูลใน   
แต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ โดยบรษิัทมีระยะเวลารอให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม
ค าถาม เป็นเวลา 1 นาท ีจากนัน้ ด าเนินการลงคะแนนเสยีง และจะแจ้งผลคะแนนต่อทีป่ระชุม เมื่อมกีารนับ
คะแนนเสยีงในวาระนัน้ๆ เสรจ็สิน้ตามล าดบั 

2. ในการลงคะแนนเสยีง ใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกวาระทีต่อ้งการลงคะแนน จากนัน้กดปุ่ ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่อง
ส าหรบัการออกเสยีงลงคะแนน ทัง้หมด 3 ช่อง คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง ส าหรบัผูถ้อืหุน้หรอื
ผู้ที่ได้รบัมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทัง้หมดที่ได้รบัมอบฉันทะ โดยการออกเสยีงลงคะแนน    
จะแยกเป็นรายบุคคล 
หากต้องการยกเลกิการลงคะแนน ให้กดปุ่ ม "ยกเลกิการลงคะแนน" ส าหรบัผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสยีง
ลงคะแนนภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนัน้ๆ และการออกเสียง
ลงคะแนนสามารถท าการแกไ้ขได ้จนกว่าจะมกีารแจง้ปิดการลงคะแนนในวาระนัน้ๆ โดยบรษิทัใหเ้วลาในการ
ลงคะแนนเสยีงเป็นเวลา 1 นาท ีและเมื่อมกีารปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ จะประกาศผลของ
วาระนัน้ใหท้ีป่ระชุมทราบต่อไป 

3. กรณีรบัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้หลายราย โดยใชอ้เีมลและเบอร์โทรศพัท์เดยีวกนัในการยนืยนัตวัตนในการรบั
มอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผูม้อบฉันทะให้ในบญัชผีูใ้ชง้านเดยีวกนั เวน้แต่ใชอ้เีมลและเบอร์โทรศพัท์ใน
การยนืยนัตวัตนต่างกนั ระบบจะไม่รวมรายชื่อผูม้อบฉันทะ แต่จะเป็นการใชง้านแยกบญัชผีูใ้ช ้หากต้องการ
เขา้ใช้งานบญัชอีื่นๆ ให้กดเลอืกที่เมนู “บญัชผีู้ใช้” และกดที่ปุ่ ม “เปลี่ยนบญัชี” เพื่อเขา้ใช้งานในบญัชีของ       
ผูม้อบฉนัทะรายอื่นๆ โดยการเปลีย่นบญัช ีระบบจะไม่น าคะแนนเสยีงออกจากฐานการประชุม 

4. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ท าการลงทะเบยีนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมตใินวาระใดๆ คะแนนเสยีงของ   
ผูถ้อืหุน้จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดงักล่าว และคะแนนเสยีงจะไม่ถูกน ามานับคะแนนในวาระทีเ่หลอื
อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตดัสทิธขิองผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบ
ฉนัทะในการกลบัเขา้ร่วมประชุม และลงคะแนนเสยีงในวาระทีย่งัไม่ไดด้ าเนินการในระบบ 

5. การถามค าถามหรอืแสดงความเหน็ในหอ้งประชุม 
ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ บรษิัทจะเปิดโอกาสใหผู้้เขา้ร่วมประชุมสอบถาม หรอืแสดงความคดิเห็นในประเด็น   
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยเลอืกวาระทีต่้องการสอบถามหรอืแสดงความเหน็ จากนัน้  
กดปุ่ ม “ค าถาม” โดยสามารถสอบถามได ้2 ช่องทาง คอื 

- สอบถามผ่านขอ้ความ ผูถ้อืหุน้สามารถพมิพค์ าถามทีต่้องการ จากนัน้กดปุ่ ม “ส่งค าถาม” โดยทางบรษิทั
จะอ่านและตอบค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ใหท้ีป่ระชุมทราบต่อไป อย่างไรกด็ ีหากมคี าถามทีถู่กส่ง
เขา้มาในระบบเป็นจ านวนมาก บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาคดัเลอืกค าถามตามความเหมาะสม  
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- สอบถามผ่านภาพและเสยีง (vdo conference) ผูถ้อืหุน้กดปุ่ ม “สอบถามผ่านภาพและเสยีง” จากนัน้ กด 
“ตกลง” เพื่อยนืยนัการจองควิ ผูด้ าเนินการประชุมจะแจง้ชื่อและนามสกุลของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีไ่ดร้บัสทิธิ ์
ในการถามค าถาม จากนัน้ ผูถ้อืหุน้เปิดไมโครโฟนและกล้องก่อนจะสอบถามค าถาม พรอ้มทัง้แจง้ชื่อและ
นามสกุล และสถานะว่าเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะก่อนถามค าถามทุกครัง้ เพื่อบรษิทัสามารถน ามา
บนัทกึลงในรายงานการประชุมไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น 

ทัง้นี้ บรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการตดัภาพและเสยีงของผูถ้ือหุ้นทีถ่ามค าถาม หรอืแสดงความคดิเห็นไม่สุภาพ 
หรอืหมิน่ประมาทผูอ้ื่น หรอืละเมดิกฎหมายใดๆ รวมถงึการละเมดิสทิธขิองบุคคลอื่น หรอืเป็นการรบกวนการ
ประชุม หรอืก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นต่อผูเ้ขา้ร่วมประชุมรายอื่น 

6. ในกรณีมผีูถ้อืหุน้ต้องการถามค าถามดว้ยภาพและเสยีงในระบบเป็นจ านวนมาก เพื่อเป็นการรกัษาระยะเวลา
การประชุม ผูถ้อืหุน้สามารถสอบถามค าถามผ่านขอ้ความ เพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่อบค าถาม หรอืน าค าถามไปตอบ
ตอนทา้ยการประชุม  

7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุม หรอืระบบการลงคะแนน สามารถศกึษาและปฏิบตัิตาม
ค าแนะน าที่ได้แจ้งไปพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม หรอืเลอืกเมนู “ช่วยเหลอื” ในระบบ หรอืติดต่อเจา้หน้าที ่
Inventech Call Center ไดจ้ากหมายเลขโทรศพัท ์02-931-9132 และ Line Official @inventechconnect 

8. หากเกดิกรณีระบบขดัขอ้งระหว่างการประชมุ ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัอเีมล ์เพื่อกลบัเขา้สู่การประชุมผ่านระบบส ารอง
ต่อไป 

การนับคะแนนเสยีงจะท าทนัท ีและทีป่ระชุมจะแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบภายหลงัการนับคะแนน
ในวาระนัน้ๆ เสรจ็สิ้นลง ทัง้นี้ ฐานในการนับคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากอาจมผีู้ถอืหุน้หรอืผู้รบัมอบ
ฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิม่เตมิในระหว่างการประชุม 

  ส าหรบัวาระที ่4 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ จะแจง้ผลการนับ
คะแนนเป็นรายบุคคล 

 จากนัน้ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สอบถามค าถามเกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์และวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน เมื่อไม่มี  
ผู้ถือหุ้นสอบถาม นางสาวอานุสรา จึงเริม่การประชุมตามล าดบัวาระการประชุม ดงัที่ได้แจ้งให้ทราบในหนังสอืเชิญ
ประชุม ดงัต่อไปนี้ 

1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566  ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 10 เมษายน 
2566   

นางสาวอานุสราเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่10 เมษายน 2566   
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมพจิารณา จากนัน้เปิด
โอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสยัและเสนอความคดิเหน็ 

เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยัและความคิดเห็นใดๆ ที่ประชุมจงึพิจารณา และมีมติรบัรองรายงานการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่10 เมษายน 2566 ตามทีเ่สนอ โดยทีป่ระชุมไดม้มีติอนุมตัดิว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 913,734,671 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9992 
ไม่เหน็ดว้ย 6,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0007 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
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2. รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2566 และพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษัทประจ าปี 
2566 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566  

นางสาวอานุสรามอบหมายให้ นางสาวพิมพ์เพชร ทรพัย์คูณทวี ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์ (IR)  
เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

ก่อนเริม่การชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ นางสาวพมิพ์เพชรได้เรยีนให้ผูถ้ือหุ้นทราบว่า บรษิัทไดม้กีารจดัท า
ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) เป็นประจ าทุกครัง้ควบคู่ไปกบัการส่งงบการเงนิ 

หลงัจากนัน้ นางสาวพิมพ์เพชรได้ชี้แจงรายละเอียดผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุม
ทราบดงันี้ 

สถานการณ์ราคายางพาราในปีท่ีผ่านมา  
ในปี 2566 ราคายางแท่ง TSR20 ณ ตลาดกลางซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสิงคโปร์หรอื SICOM 

เฉลี่ยอยู่ที่ 138 Cent/กิโลกรมั ปรบัลดลงรอ้ยละ 11 จากปีก่อนหน้า โดยแม้ว่าจะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งส่งผล
กระทบต่ออุปทานยางพาราในปีทีผ่่านมา แต่ในดา้นอุปสงค์นัน้ไดช้ะลอตวัลงเช่นกนั เนื่องจากลูกคา้อยู่ในระหว่างการ
ระบายสนิคา้คงคลงั ส่งผลใหร้าคายางเคลื่อนไหวอยู่ในระดบัทีต่ ่ากว่าปี 2565  

ภาพรวมการด าเนินงาน  
ในปี 2566 บรษิัทฯ มรีายได้จากการขายและการให้บรกิาร 84,245 ล้านบาท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 24 จากปี

ก่อนหน้า โดยแบ่งเป็นรายไดจ้ากธุรกิจยางธรรมชาต ิ65,008 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 77 ของรายไดจ้ากการ
ขายและการใหบ้รกิาร ลดลงรอ้ยละ 26 จากปีก่อนหน้า จากราคาขายเฉลีย่ยางธรรมชาตทิีล่ดลง ประกอบกบัปรมิาณการ
ขายทีป่รบัลดลง ส าหรบัรายไดจ้ากธุรกจิถุงมอืยางอยู่ที ่19,035 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 23 ของรายไดจ้ากการ
ขายและการใหบ้รกิาร ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 17 จากปีก่อนหน้า โดยมปัีจจยัหลกัมาจากราคาขายเฉลี่ยถุงมอืยางทีล่ดลง 
เน่ืองจากปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมอยู่ในระหว่างการปรบัสมดุลของภาวะอุปทานส่วนเกนิซึ่งต่อเนื่องมาจากปี
ก่อน ในขณะทีป่รมิาณขายถุงมอืยางปรบัเพิม่ขึน้ นอกจากนี้ บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากผลติภณัฑ์และบรกิารอื่นจ านวน 202 
ลา้นบาท 

ปริมาณการขาย  
ผลติภณัฑ์ยางธรรมชาต ิในปี 2566 อยู่ที่ 1,306,494 ตนั ปรบัลดลงรอ้ยละ 12 จากปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกั

จากการขาดแคลนวตัถุดบิ เน่ืองจากผลกระทบของเอลนีโญ ซึง่ท าใหฤ้ดกูาลปิดกรดียางพาราในปีทีผ่่านมา ยาวนานกว่า
ปกตริาว 1 เดอืนครึง่ถงึ 2 เดอืน ท าใหผ้ลผลติยางพาราในประเทศไทยออกมาน้อยกว่าปกต ิ 

ส าหรบัปรมิาณการขายผลติภณัฑถ์ุงมอืยาง ในปี 2566 อยู่ที ่31,384 ลา้นชิน้ ซึ่งถอืเป็นปรมิาณการขายสงูสุด
เป็นประวตักิารณ์นับแต่บรษิทั ศรตีรงัโกลฟสไ์ดถู้กก่อตัง้ มากว่า 34 ปี โดยเตบิโตขึน้รอ้ยละ 9 จากปีก่อน และเป็นการ
เติบโตในทุกผลติภณัฑ์ ทัง้นี้ สดัส่วนรายได้การขายถุงมอืยางธรรมชาตติ่อถุงมอืยางสงัเคราะห์อยู่ทีร่อ้ยละ 78 ต่อ 22 
สอดคล้องกบัความตัง้ใจของบรษิทัฯ ทีมุ่่งเน้นการขายถุงมอืยางธรรมชาต ิซึ่งบรษิทัฯ มขีอ้ไดเ้ปรยีบเหนือคู่แขง่ในการ
เขา้ถงึวตัถุดบิ  

ก าไรขัน้ต้น  
ในปี 2566 บรษิทัฯ มกี าไรขัน้ต้น 8,163 ลา้นบาท ปรบัลดลงรอ้ยละ 48 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า คดิเป็นอตัรา

ก าไรขัน้ต้นที่ร้อยละ 9.7 ปรบัลดลงจากร้อยละ 14.3 ในปี 2565 เนื่องจากธุรกิจยางธรรมชาติได้รบัผลกระทบจาก
ปรากฎการณ์เอลนีโญ ซึ่งส่งผลต่อปรมิาณและตน้ทุนวตัถุดบิยางพารา รวมถงึราคาขายเฉลีย่ทีช่ะลอตวัในปีนี้จากการที่
ลูกคา้ผูผ้ลติยางลอ้บางกลุ่มอยู่ในระหวา่งการระบายสนิคา้คงคลงั ท าใหก้ าไรในธุรกจิยางธรรมชาตอิ่อนตวัลง โดยมอีตัรา
ก าไรขัน้ตน้อยู่ทีร่อ้ยละ 8.6 ปรบัลดลงจากรอ้ยละ 12.5 ในปีก่อน รวมถงึก าไรขัน้ตน้ทีล่ดลงในธุรกจิถุงมอืยาง จากราคา
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ขายเฉลีย่ถุงมอืยางทีล่ดลงในอตัราส่วนทีม่ากกว่าต้นทุนขาย สบืเนื่องจากอุตสาหกรรมยงัคงอยู่ในระหว่างการปรบัเขา้สู่
จุดสมดุล ท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ของธุรกจิถุงมอืยางปรบัลดลงมาอยู่ทีร่อ้ยละ 10.5 จากรอ้ยละ 19.8 ในปีก่อน  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย หรือ EBITDA 

ในปี 2566 บรษิัทฯ ม ีEBITDA เป็นบวกอยู่ที่ 3,985 ล้านบาท โดยปรบัลดลงรอ้ยละ 62 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน
หน้า คิดเป็นอัตรา EBITDA ที่ร้อยละ 4.7 ปรบัลดลงจากร้อยละ 9.4 ในปี 2565 จากก าไรที่อ่อนตัวลงในธุรกิจยาง
ธรรมชาตแิละถุงมอืยาง  

ขาดทุนสุทธิ 

ในปี 2566 บรษิัทฯ มผีลขาดทุนสุทธอิยู่ที่ 434 ล้านบาท ปรบัตวัลดลงร้อยละ 109 จากปีก่อนหน้า คดิเป็น
อตัราขาดทุนสุทธทิีร่อ้ยละ 0.5 ลดลงจากอตัราก าไรสุทธทิีร่อ้ยละ 4.3 ในปี 2565 จากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนี
โญ รวมถงึราคาขายเฉลีย่ถุงมอืยางทีล่ดลง ทัง้นี้ ในส่วนของขาดทุนต่อหุน้ส าหรบัปี 2566 อยู่ที ่0.28 บาทต่อหุน้ ปรบั
ลดลงจากก าไรต่อหุน้ 3.12 บาทต่อหุน้ในปีก่อนหน้า  

ฐานะทางการเงิน  

สินทรพัย ์ 
ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 111,737 ล้านบาท ลดลง 5,346 ล้านบาท จาก        

สิน้ปี 2565  

สนิทรพัยห์มุนเวยีน ณ สิน้ปี 2566 เท่ากบั 48,353 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 43 ของสนิทรพัยร์วม ปรบั
ลดลง 10,811 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 18 จาก ณ สิน้ปีก่อน โดยมปัีจจยัหลกัมาจากเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดที่
ลดลง จากการน าไปลงทุนในสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน  

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน ณ สิน้ปี 2566 เท่ากบั 63,385 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
57 ของสนิทรพัย์รวม ปรบัเพิม่ขึน้ 5,465 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 9 จาก ณ สิน้ปีก่อน โดยมปัีจจยัหลกัมาจากการเพิม่ขึน้
ของสนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมนุเวยีนอื่นจากบรษิทั Sri Trang Gloves Global ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคาร 
และอุปกรณ์ ตามการขยายก าลงัการผลติของธุรกจิยางธรรมชาต ิ

หน้ีสิน  
ณ สิน้ปี 2566 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มหีนี้สนิรวม 43,591 ล้านบาท ลดลง 4,306 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบั ณ 

สิน้ปี 2565  

หนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 14,768 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 34 ของหนี้สินรวม ปรบั
เพิม่ขึน้ 303 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 2 จาก ณ สิน้ปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเพิม่ขึน้ของตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ
และหุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน ณ สิ้นปี 2566 เท่ากบั 28,826 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 66 ของหนี้สนิรวม ปรบั
ลดลง 4,610 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 14 จาก ณ สิน้ปีก่อน โดยลดลงจากรายการเงนิกู้ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และ
หุน้กู ้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2566 เท่ากบั 68,146 ลา้นบาท ลดลง 1,040 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2 จาก ณ สิน้ปีก่อน โดยลดลงจาก

ก าไรสะสมสิน้ปี  
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นอกเหนือจากผลการด าเนินงานดา้นการเงนิแล้ว บรษิัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจภายใต้ วสิยัทศัน์ Green Rubber 
Company ซึ่งถอืเป็น DNA ของบรษิทัฯ ทีถ่อืปฏบิตัมิานานกว่า 10 ปี โดยเราใส่ใจในคุณภาพมาตรฐานสนิคา้ไปพรอ้ม
กบัความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม สงัคม และหลกัธรรมาภบิาล หรอื ESG ซึง่เป็นหนึ่งในกลยุทธก์ารสรา้งความเตบิโต
อย่างยัง่ยนืเพื่อสรา้งผลตอบแทนที่ดใีห้แก่ผูถ้ือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว รวมถงึตอบบสนองต่อความต้องการและ
ความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม โดยด าเนินการภายใตก้ลยุทธ ์4 Green บรษิทัฯ มกีารด าเนินงานทีส่ าคญัดงันี้  

ด้านส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัฯ ก าหนดกลยุทธก์ารลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ดงันี้  

1. บรษิทัฯ ใชเ้ชือ้เพลงิชวีมวล (Biomass) ในกระบวนการอบยาง รอ้ยละ 89 ซึง่เชื้อเพลงิชวีมวลมคี่าสมัประสทิธิ ์
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต ่ากว่าเชือ้เพลงิฟอสซลิอย่างมาก  

2. โครงการผลติพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน ้า ที่โรงงานของบรษิัทฯ 3 แห่ง ได้แก่ สาขาทุ่งสง   
ห้วยนาง และอุดรธานี ขนาดก าลงัการผลิตรวม 5.7 เมกะวตัต์ และท าให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
เทยีบเท่ากบัการดดูซบัคารบ์อนไดออกไซดต์่อปีของตน้ไมย้นืตน้ 373,000 ตน้  

3. การลดการใชเ้ชื้อเพลงิฟอสซิล โดยเปลี่ยนมาใช้รถโฟล์คลฟิท์ไฟฟ้าจ านวน 107 คนั ท าให้ลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกไดเ้ทยีบเท่ากบัการดดูซบัคารบ์อนไดออกไซดต์่อปีของตน้ไมย้นืตน้ 195,400 ตน้  

4. โครงการกกัเกบ็และลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในสวนยางพาราพืน้ทีจ่ านวน 36,470 ไร่ ของบรษิทั ศรตีรงั 
รบัเบอร ์แอนด ์แพลนเทชัน่ จ ากดั ไดข้ึน้ทะเบยีนโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย หรอื T-VER กบั องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) หรอื อบก. ซึ่งคาดว่า
จะไดร้บัปรมิาณคารบ์อนเครดติเฉลีย่ ประมาณ 154,465 ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่าต่อปี ปัจจุบนับรษิทั
ได้ด าเนินการขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่กักเก็บหรือคาร์บอนเครดิต จ านวน 14,450 ตัน
คารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า และสามารถน าไปซื้อขายผ่านตลาดคารบ์อนเครดติได ้ 

นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังมีบริหารจัดการน ้ าใช้และน ้ าทิ้งตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse & Recycle) โดย 
บรษิทัฯ ไดน้ าน ้าทีผ่่านการบ าบดัแล้วกลบัมาใชซ้ ้าในกระบวนการผลติ ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 91 ของปรมิาณน ้าใชท้ัง้หมด 
และการจดัการของเสยีดว้ยหลกั 3Rs โดยใชท้รพัยากรใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุดเพื่อลดการเกดิของเสยี มุ่งเน้นการใช้
ซ ้า และน ากลบัมาใชใ้หม่ รวมถงึการด าเนินโครงการจดัการของเสยีตามแนวทาง Circular Economy  

ด้านสงัคม 
1. บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในการเคารพสทิธมินุษยชน สทิธแิรงงานและการไม่เลอืกปฏบิตั ิโดยไดด้ าเนินการตาม

หลกัการชี้แนะของสหประชาชาตวิ่าดว้ยธุรกจิกบัสทิธมินุษยชน หรอื UNGPs และแนวทางขององคก์ารแรงงาน
ระหว่างประเทศ หรอื ILO ซึง่ไดม้โีครงการน าร่องเพื่อขอการรบัรองทีโ่รงงานสาขาจงัหวดัพษิณุโลก  

2. บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการดแูลพนักงานรวมถงึการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  
3. การมส่ีวนร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม ผ่านโครงการทีห่ลากหลาย อาท ิ 

• โครงการ “น ้ายางคุณภาพดสีรา้งสุข”  
• โครงการ “บรรทุกยาง ตดิราง สรา้งรอยยิม้  
• โครงการ S-Brick อฐิยัง่ยนื อฐิรกัษ์โลก  
• โครงการศรตีรงัจติอาสาปี 2566 พนักงานจ านวน 2,732 คน ร่วมพฒันา ปรบัปรุงพืน้ที ่และสภาพแวดลอ้ม

ของชุมชนโดยรอบ จ านวนรวมทัง้สิน้ 836 โครงการ  
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ด้านการก ากบัดแูลกิจการ  
1. บรษิัทฯ ได้รบัการประเมนิการด้านก ากับดูแลกิจการ อยู่ในระดบั 5 ดาว หรอื ดเีลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จาก

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
2. การต่อต้านทุจรติและคอร์รปัชนั ในปี 2566 บรษิัทฯ ได้สนับสนุนให้คู่ค้าเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ กบัทาง 

CAC ซึ่งส่งผลให้ในปี 2566 บรษิัทได้รบัรางวลั CAC Chang Agent Award ในฐานะบรษิัทที่ขยายเครอืข่าย
ธุรกจิโปร่งใส แสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถในการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการด าเนินงานใหม้คีวามโปร่งใส 
ยกมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการ เป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจโปร่งใส ให้มีความเข้มแข็ง ปราศจากการ
คอร์รปัชัน่ได้อย่างแท้จรงิ และเป็นเครื่องยืนยนัถึงเจตนารมณ์ของบรษิัทฯ ในการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ทุก
รูปแบบ และล่าสุดเมื่อวันที่  29 มีนาคม 2567 บริษัทได้ผ่านการขอต่ออายุการรับรองครัง้ที่ 2 เป็นที ่    
เรยีบรอ้ยแลว้ 

3. โครงการด้านนวตักรรมทัง้หมด 88 โครงการ ในปี 2566 ได้น าความส าเรจ็มาต่อยอดโครงการ Sri Trang AI 
Machine เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครื่องจักรอตัโนมตัิ และลดต้นทุนการผลิต ในกระบวนการผลิต     
ยางแท่ง  

4. การบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทานอย่างยัง่ยนื  
• บรษิทัฯ มคีวามพรอ้มรบัมาตรการ EU Deforestation-free Regulation (EUDR) โดยการสรา้ง Sri Trang 

Ecosystem เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัผูข้ายวตัถุดบิยางพาราทุกราย และสรา้งมาตรฐานการรบัซื้อยาง
ธรรมชาตทิีส่ามารถตรวจยอ้นกลบัได ้ผ่านการใชแ้อปพลเิคชนั Sri Trang Friends และ Sri Trang Friends 
Station รวมถงึไดม้กีารเปิดตวั ยางมพีกิดั GPS ซึง่สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของตลาดทัว่โลกได ้ 

• บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์  FSC Chain of Custody (FSC-CoC) 
ส าหรบัผลติภณัฑย์างแท่งสาขาพษิณุโลก  

• รวมถงึบรษิทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นและไม่รบัซื้อยางพาราผดิกฎหมาย (ยางเถื่อน)  

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน การจดัอนัดบัดา้นความยัง่ยนื การเขา้ร่วมเป็นสมาชกิ และรางวลั
ต่างๆ ทัง้ในระดบัสากลและระดบัประเทศ เช่น  

• มาตรฐานระดบัสากล FSC Forest Management (FSC FM) และ FSC Chain of Custody (FSC-CoC)  
• การรบัรองอุตสาหกรรมสเีขยีว จากกระทรวงอุตสาหกรรม  
• การขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (CFP) โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม

มาตรฐานของประเทศไทย หรอื T-VER และโครงการสนับสนุนกจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจก หรอื LESS  
• การเขา้ร่วมเป็นสมาชกิ GPSNR, RubberWay และสมาชกิเครอืขา่ยคารบ์อนนิวทรลัประเทศไทย ประเภท

องคก์รผูน้ าดา้นการจดัการก๊าซเรอืนกระจก  
• ตลอดจนการไดร้บัการจดัอนัดบัดา้นความยัง่ยนืจากสถาบนัต่างๆ เช่น S&P Global, Ecovadis, SPOTT, 

SET ESG Ratings (ชื่อเดมิหุน้ยัง่ยนื THIS) ในระดบัสูงสุด "AAA” ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
ต่อเนื่องเป็นปีที ่9 จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้  

ส าหรบัรางวลัดา้นความยัง่ยนืต่างๆ ทีบ่รษิทัไดร้บั เช่น 

• รางวลั Sustainability Disclosure Recognition ต่อเนื่องเป็นปีที ่4 จากสถาบนัไทยพฒัน์  
• รางวลั CSR-DIW และ CSR-DIW Continuous จากกระทรวงอุตสาหกรรม  
• รางวลัองคก์รทีส่่งเสรมิการจา้งงานคนผูพ้กิาร ระดบัดเียีย่ม จากกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษย ์ 
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• รางวลัสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ประเภทโล่ทองและโล่เงนิ จากกระทรวง
สาธารณสุข  

• รางวลัโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ Eco Factory ระดบั Gold Awards  

โดยทัง้หมดน้ีไดเ้ป็นเครื่องยนืยนัถงึความมุ่งมัน่ของบรษิทัฯ ในการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื 

จากนัน้นางสาวอานุสราเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั และเสนอความคดิเหน็  

นางสาวโชตมิา นุ่มสุวรรณ ผู้ถือหุ้น ขอทราบมุมมองของผู้บรหิารต่อแนวโน้มของธุรกจิในปี 2567 ว่าจะดขีึ้น
หรอืไม่ ถา้ไม่ ทางผูบ้รหิารมแีนวทางการแกไ้ข หรอืแนวทางทีจ่ะท าใหธุ้รกจิยงัทรงตวัไม่ลดลงหรอืไม่ อย่างไร 

นายวชิญ์พล สนิเจรญิกุล กรรมการบรษิทั ชี้แจงว่า ปีที่ผ่านมา ในดา้นการจดัหาวตัถุดบิ (supply) มปัีญหาเรื่อง
การขาดแคลนวตัถุดิบ เนื่องจากสาเหตุหลกั คือผลกระทบจากปรากฎการณ์เอลนีโญ ส่วนในด้านความต้องการซื้อ 
(demand) ไม่ดเีท่าที่ควร เนื่องจากลูกค้าลดการจดัเก็บสนิค้าในคลงัสนิค้า (destocking) ส่วนในปี 2567 ด้าน supply 
ยงัคงตอ้งตดิตามอย่างใกลช้ดิ โดยเฉพาะเรื่องผลกระทบจากเอลนีโญ ซึง่เริม่มกีระแสว่า อาจจะเปลีย่นเป็นปรากฎการณ์
ลานญีา ในช่วงกลางปีหรอืปลายปี ส่วนดา้น demand ดขีึน้ เน่ืองจากลูกคา้เริม่กลบัมาเพิม่ปรมิาณการจดัเกบ็วตัถุดบิใน
คลงัสนิคา้มากขึน้ และราคายางกป็รบัตวัดขีึน้ตัง้แต่ปลายเดอืนมกราคมเป็นตน้มา  

อีกปัจจัยหนึ่ ง คือเรื่องกฎหมายปราศจากการท าลายป่าของสหภาพยุโรป  หรือ EU Forestation-free 
Regulation (EUDR) ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคบัใช้ในวันที่ 30 ธันวาคมปีนี้ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าจะเริ่มซื้อขายสินค้าตาม
กฎหมายดงักล่าวตัง้แต่ช่วงกลางปีเป็นต้นไป ท าให้มกีารเปลี่ยนแปลงเรื่องการตัง้ราคาขาย (pricing) ซึ่งเรื่องนี้ทาง
บรษิทัจะรายงานใหท้ราบถงึความคบืหน้าอกีครัง้ในช่วงกลางปี จงึขอสรุปว่า โดยรวมแนวโน้มของธุรกจิยางพาราในปีนี้
ดขี ึน้กว่าปีทีผ่่านมา 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ นางสาวอานุสราจงึขอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ
ผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2566 และพจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัประจ าปี 2566 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2566  ตามทีเ่สนอ 

 ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทในปี 2566 และมมีติอนุมตังิบการเงนิของบรษิัท
ประจ าปี 2566 สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2566 โดยที่ประชุมได้มมีติอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 912,619,271 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9992 
ไม่เหน็ดว้ย 6,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0007 
งดออกเสยีง 1,115,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

3. พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2566 

นางสาวอานุสรามอบหมายให้นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล ในฐานะผู้จดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ (CFO) 
เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้เพื่อใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

 นายภทัราวุธ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษิทั บรษิัท
ต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธปิระจ าปี หกัด้วยยอดเงนิ
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน และหา้มมใิหบ้รษิทั
จ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร เนื่องจากบรษิทัไดจ้ดัสรรก าไรสุทธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบ
จ านวนตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ ดงันัน้ บรษิทัจงึไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธเิพื่อเป็นเงนิทุนส ารองตามกฎหมายอกี 
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 ปัจจุบนับรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลประมาณรอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธ ิทัง้นี้ ต้องไม่เกนิก าไรสะสมของ
บรษิทัทีป่รากฏในงบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยค านึงถงึสถานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน กระแสเงนิสดของบรษิทั 
ความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม รวมทัง้บรษิัทร่วมทุน (Joint Venture) รวมถึงการ
คาดการณ์ความจ าเป็นของเงนิทุนทีจ่ะรองรบัการเตบิโตของบรษิทัในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกจิ และผลกระทบ
จากปัจจยัภายนอกที่บรษิัทคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
เสถยีรภาพ 

จากผลการด าเนินงานปี 2566 บริษัทเห็นสมควรให้จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท       
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 1,536 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรสะสมส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน ซึ่งสุทธจิากผลขาดทุน
สุทธยิกมาไม่เกนิ 5 ปีก่อนรอบบญัชปัีจจุบนั ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไม่ไดร้บัเครดติในการค านวณภาษเีงนิได้ 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 – 2566 

 ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิงบการเงนิรวม (ลา้นบาท) (434.37) 4,795 15,847 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิต่อหุน้งบการเงนิรวม (บาท) (0.28) 3.12 10.32 

จ านวนเงนิปันผลประจ าปีต่อหุน้ (บาท) 
       เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้)  
         เงนิปันผลงวดสุดทา้ย (บาท/หุน้)  

1.00* 
- 

1.00 

2.00 
1.0 

1.00 

4.15 
3.50 
0.65 

จ านวนหุน้  1,535,999,998 1,535,999,998 1,535,999,998 
รวมจ านวนเงนิปันผลจ่าย (ลา้นบาท) 1,536.00 3,072.00 6,374.40 

สดัส่วนการจ่ายเงนิปันผลเทยีบก าไรสุทธขิองงบการเงนิรวม (%) N/A 64.1 40.2 
* เสนอเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ    

หากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้รบัการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2567 
คณะกรรมการบรษิทั ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัที ่19 เมษายน 2567 

ผูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้ของบรษิทัผ่านบญัชหีลกัทรพัยซ์ึง่เปิดไวโ้ดยตรงกบั The Central Depository (Pte) Limited 
(“CDP”) (“ผู้ฝากหลักทรัพย์”) หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทอยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝาก
หลกัทรพัย ์(Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสงิคโปร)์ ของวนัที ่19 เมษายน 2567 มสีทิธไิดร้บัเงนิปัน
ผลประจ าปี 2566 

ทัง้นี้ บรษิทัก าหนดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2566 ในวนัที ่8 พฤษภาคม 2567 

 จากนัน้ นางสาวอานุสราเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั และเสนอความคดิเหน็ 

 เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดมขีอ้ซกัถามและแสดงความคดิเห็น นางสาวอานุสราจงึขอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิ
จ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2566  

 ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2566 โดยทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตัิ
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 910,970,171 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.6966 
ไม่เหน็ดว้ย 2,771,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.3033 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
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4. พิจารณาอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

นางสาวอานุสราแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัดและขอ้บงัคบัของบรษิัท
ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่
จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกในจ านวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยบรษิทัมกีรรมการทัง้หมด 12 ท่าน 
ดงันัน้ในปีนี้ กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระมจี านวน 4 ท่านคอื 

1. นายวรีสทิธิ ์  สนิเจรญิกุล กรรมการ  
2. นายล ีพอล สุเมธ   กรรมการ  
3. นางสาวอานุสรา     จติตม์ติรภาพ กรรมการ / กรรมการอสิระ 
4. นายเฉลมิภพ      แก่นจนั  กรรมการ 

 โดยกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระดงักล่าวขา้งต้นมสีทิธทิี่จะไดร้บัการเลอืกตัง้ให้เขา้มาด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบรษิัทได้อีก ทัง้นี้ บริษัทยงัไม่ได้มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการ
พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลัน่กรองตามกระบวนการที่บรษิัทก าหนดแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รบัการ
เสนอชื่อในครัง้นี้ มคีุณสมบตัเิป็นไปตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งและเหมาะสมกบัธุรกจิของบรษิทั และทัง้ 4 ท่าน เป็นผูท้ีม่ ี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอนัเป็นประโยชน์  ต่อการด าเนินงานของบรษิัท มคีุณธรรม
จรยิธรรม มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามทีม่กีารแก้ไข
เพิม่เตมิ) และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ตลอดจนประกาศ
ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมคีุณสมบตัิตามนิยาม
กรรมการอสิระของบรษิทั ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน จงึเหน็ควรเสนอใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาเลอืกตัง้บุคคลทัง้ 4 ท่านนี้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทั
ต่อไปอกีวาระหนึ่ง 

ทัง้นี้ ประวตัขิองผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ ปรากฏ
ในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 ในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้  

บุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อในครัง้นี้ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรอง และพจิารณาอย่างรอบคอบ เหมาะสม ของ
คณะกรรมการบรษิัท ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบรษิัทแล้ว เห็นว่าบุคคลดงักล่าวเป็นผู้มคีวามรู้
ความสามารถและประสบการณ์อนัจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ และบุคคลดงักล่าวมี
คุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้
พจิารณาแล้ว เหน็ว่าบุคคลทีจ่ะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอสิระสามารถใหค้วามเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมคีุณสมบตัิ
เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วกบักรรมการอสิระ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้ 
บุคคลทัง้ 4 ท่าน คอื  

1. นายวรีสทิธิ ์  สนิเจรญิกุล กรรมการ  
2. นายล ีพอล สุเมธ   กรรมการ  
3. นางสาวอานุสรา     จติตม์ติรภาพ กรรมการ / กรรมการอสิระ 
4. นายเฉลมิภพ      แก่นจนั  กรรมการ 

จากนัน้นางสาวอานุสราเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั และเสนอความคดิเหน็ 

เมื่อไม่มผีูใ้ดมขีอ้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ นางสาวอานุสราจงึมอบหมายใหน้างร่มธรรมด าเนินการใหท้ี่
ประชุมพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีครัง้
หนึ่ง โดยเสนอชื่อกรรมการใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาทลีะคน ดงันี้ 
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1. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล 
ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว และมมีตอินุมตัิแต่งตัง้นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ

ของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย 911,200,951 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.7231 
ไม่เหน็ดว้ย 2,530,120 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.2768 
งดออกเสยีง 10,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

2. นายล ีพอล สุเมธ 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตัิแต่งตัง้นายลี พอล สุเมธ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของ

บรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย 906,948,051 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.2582 
ไม่เหน็ดว้ย 6,777,520 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.7417 
งดออกเสยีง 16,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

3. นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมตัิแต่งตัง้นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการ และกรรมการอสิระ ของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

เหน็ดว้ย 878,601,671 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 96.1585 
ไม่เหน็ดว้ย 35,099,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 3.8414 
งดออกเสยีง 40,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

4. นายเฉลมิภพ แก่นจนั 
ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ และมมีตอินุมตัแิตง่ตัง้นายเฉลมิภพ แก่นจนั กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ

บรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย 906,918,051 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.2532 
ไม่เหน็ดว้ย 6,823,520 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.7467 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

5.           พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2567 

นางสาวอานุสราแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดว่า
กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรูปเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอื่น ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะอนุมตั ิ 

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการใหส้อดคล้องกบัจ านวนกรรมการ 
โดยค านึงถึงภาระความรบัผดิชอบและการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่ในระดบัที่
เหมาะสม เมื่อเทยีบเคยีงกบัปัจจยัต่างๆ เช่น ธุรกจิและผลการด าเนินงาน แนวโน้มของตลาด และเปรยีบเทยีบอ้างอิง
จากอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั 
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ตามทีไ่ด้ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน จงึเหน็สมควรให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิ
ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัประจ าปี 2567 อยู่ในวงเงนิไม่เกนิ 13,900,000 บาท (สบิสามลา้นเกา้แสนบาท
ถว้น) ซึง่เท่ากบัปีทีผ่่านมา และค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมเทยีบเคยีงกบัอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั  

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการชุดย่อยอื่น 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 
- ประธานกรรมการ     100,000  บาท/คน/เดอืน 
- กรรมการ        78,000  บาท/คน/เดอืน 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ    100,000  บาท/คน/เดอืน 
- กรรมการตรวจสอบ       88,000  บาท/คน/เดอืน 

โดยบรษิทัจะจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการปีละ 2 ครัง้ ในเดอืนมถิุนายน และ ธนัวาคม 

ค่าเบีย้ประชมุ (จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม) 
- ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  10,000 บาท/คน/ครัง้ 
- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ     7,000 บาท/คน/ครัง้ 

สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ / ค่าตอบแทนท่ีมิใช่ตวัเงิน  ไม่ม ี
 

ขอ้มลูค่าตอบแทนทีบ่รษิทัจ่ายใหก้รรมการเปรยีบเทยีบ ปี 2566-2567 
 ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท) 
ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ 

(บาท) 
 ปี 2567 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2566 
ประธานกรรมการ 100,000 100,000 10,000 10,000 
กรรมการ 78,000 78,000 7,000 7,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 100,000 100,000 10,000 10,000 
กรรมการตรวจสอบ 88,000 88,000 7,000 7,000 

 ทัง้นี้ ในปี 2566 บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 12,815,000 บาท  

 จากนัน้นางสาวอานุสราเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั และเสนอความคดิเหน็ 

 เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ นางสาวอานุสราจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2567 ตามทีเ่สนอ 

ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว และมมีติอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2567 โดยมรีายละเอียดตามที่
เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 913,727,671 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9984 
ไม่เหน็ดว้ย 13,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0015 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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6. พิจารณอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2567 

นางสาวอานุสราชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดัซึ่งก าหนดให้ที่
ประชุมสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาผลการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ประจ าปีทีผ่่านมา ตลอดจนคุณสมบตัแิละ
การให้ความเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทั การไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั/ บรษิทัย่อย/ ผูบ้รหิาร/ ผูถ้ือ
หุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด ท าใหม้คีวามเป็นอสิระในการปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ที ่รวมทัง้
เป็นส านักงานสอบบญัชสีากลและค่าสอบบญัชมีคีวามเหมาะสม จงึเหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีห่ง 
บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2567 โดยมรีายชื่อดงันี้  

รายชื่อผู้สอบบญัชี เลขท่ีใบอนุญาต 
ปีท่ีสอบบญัชีให้บริษทัในรอบ

ระยะเวลา 7 ปีท่ีผ่านมา 
1. นางสาวกรองแกว้ ลมิป์กติตกิุล 5874 1 
2. นายณฐัวฒุ ิสนัตเิพช็ร 5730 - 
3. นางสาวสุทธริกัษ์ ฟักอ่อน 7712 - 

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิัท  และในกรณีที่ผู้สอบบญัชรีบั
อนุญาตดงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏบิตังิานได ้ใหบ้รษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของ
บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั แทนได ้และก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2567 ดงันี้ 

ค่าสอบบญัชี 
ปี 2567 (ปีท่ีเสนอ) 

(บาท) 
ปี 2566 
(บาท) 

ค่าสอบบญัชงีบการเงนิรวมและค่าสอบบญัช ี  
รายไตรมาสของบรษิทั 

6,260,000 6,260,000 

ค่าสอบบญัชขีา้งตน้ไม่รวมค่าบรกิารอื่น (Non -audit fee) ซึง่เบกิตามจรงิ  

นอกจากนี้ เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบว่า บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยในประเทศอกี 10 แห่ง ส าหรบัปี 2567 โดยมคี่าสอบบญัช ีในวงเงนิประมาณ 5,660,000 บาท 

ทัง้นี้ บรษิัทได้ใช้บรกิารผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศจากส านักงานสอบบญัชีเดียวกันและ        
บางบรษิัทย่อยใช้บรกิารจากส านักงานสอบบญัชีอื่น ทัง้นี้ การเลือกใช้ผู้สอบบญัชีของแต่ละบรษิัท จะพิจารณาจาก
คุณภาพการใหบ้รกิารและอตัราค่าสอบบญัชเีป็นหลกั ส าหรบับรษิทัย่อยทีอ่ยู่ต่างประเทศทีใ่ชบ้รกิารส านักงานสอบบญัชี
อื่น คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหส้ามารถจดัท างบการเงนิไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

จากนัน้นางสาวอานุสรา เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั และเสนอความคดิเหน็ 

 นางสาวโชติมา นุ่มสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มกีารให้ผู้สอบบญัชใีหม่เสนอราคา และบรกิารเขา้มาทุกปี
หรอืไม่ อย่างไร 

 นายภทัราวุธ พาณิชยก์ุล กรรมการบรหิาร และผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ (CFO) ชีแ้จงว่า ส าหรบัการ
พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีทางบรษิทัมกีารด าเนินการใหผู้ส้อบบญัชไีดเ้สนอราคาและเปรยีบเทยีบเป็นประจ าทุกปี 

 เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ นางสาวอานุสราจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา
อนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2567 ตามทีเ่สนอ 
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2567 โดยมี
รายละเอยีดตามทีเ่สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 913,624,871 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9878 
ไม่เหน็ดว้ย 111,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0121 
งดออกเสยีง 475,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

7. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

จากนัน้ นางสาวอานุสราไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็หรอืซกัถาม และตอบค าถามจากผูถ้อืหุน้ที่
ส่งเขา้มา 

นายชนาธปิ วทิยากูล ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามว่า ตามทีม่นีโยบายน าเสนอ ให ้
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจดัประชุมสามญัหรอืวสิามญัผูถ้อืหุน้ แบบ On-site meeting และ 
Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และ
คณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และ  
ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ที ่กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมอืเกีย่วกบัการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ลงวนัที ่10 
มกราคม 2567 จึงขอน าเสนอให้ทางบริษัทพิจารณาข้อเสนอการจดัประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคม
ส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ขา้งตน้ 

นางสาวอานุสรา ชีแ้จงว่า ทางบรษิทัจะรบัขอ้เสนอดงักล่าวไปพจิารณาในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัต่อไป 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้อืหุน้ สอบถามเกีย่วกบัราคายางพาราทีเ่พิม่สงูขึน้ตามตลาดโลก ว่าบรษิทัไดร้บั
อานิสงสอ์ย่างไร และเกษตรกรชาวสวนยางพาราไดร้บัประโยชน์อย่างไร และคาดว่าบรษิทัจะใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการเพิม่
ผลผลติเกีย่วกบัยางพาราใหแ้ก่เกษตรกรอย่างไรบา้ง 

นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ชี้แจงว่า บรษิัทได้รบัอานิสงสจ์ากการปรบัราคายางพาราที่
สูงขึ้นในทศิทางที่ด ีเนื่องจากสนิค้าที่บรษิัทขายมีมูลค่าสูงขึ้น ส่วนเกษตรกรชาวสวนยางพารา ก็ได้รบัผลในแง่บวก
เช่นกนั เพราะขายยางได้ราคาสูงขึ้น คุ้มทุนมากขึ้น ส่วนเรื่องการให้ความรู้ต่อเกษตรกร บรษิัทมกีารใช้ Application   
ชื่อ Sri Trang Friend ที่ติดต่อ เข้าถึง และให้ความรู้ต่อเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกษตรกรสามารถผลิตยาง        
ไดม้าตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกคา้ มกีารให้ความรูเ้รื่องการใช้สารเคมอีย่างถูกต้อง รวมถึงเรื่องการขนส่ง
น ้ายางอย่างไรไม่ใหเ้กดิการรัว่ไหล หรอืมเีศษยางตกหล่นระหว่างทาง ซึ่งอาจก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุได้ ทัง้หมดนี้ คอืสิ่งที่
ทางบรษิทัไดด้ าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมา 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทรบัซื้อยางพาราตกเกรดหรอืไม่ เพื่อน ายางพารา       
ตกเกรด มาท าผลติภณัฑเ์กีย่วกบัการสรา้งถนนลาดยางทดแทนยางมะตอยทีท่ าจากปิโตรเลยีม 

นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ชีแ้จงว่า ทางบรษิทัไม่รบัซื้อ ไม่ผลติ และไม่จ าหน่ายยางพารา    
ตกเกรด เนื่องจากบรษิทัจ าหน่ายเฉพาะสนิคา้ที่ไดม้าตรฐานสากลแก่ลูกคา้ทีผ่ลติยางล้อรถยนต์ ถุงมอื และผลติภณัฑ์
ส าเรจ็รปู (Finish Product) ทีเ่ป็นแบรนดร์ะดบัโลกเท่านัน้ ดงันัน้ จงึไม่มกีารรบัซื้อหรอืผลติยางพาราตกเกรด 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรอืแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวอานุสราจึงขอให้นายไวยวุฒ ิ    
สนิเจรญิกุล ประธานทีป่ระชุมกล่าวปิดการประชุม 



- 16 - 

ประธานทีป่ระชุม กล่าวต่อทีป่ระชุมว่า โดยมุมมองส่วนตวัคดิว่าอุตสาหกรรมยางพาราไดผ้่านจุดทีต่กต ่าทีสุ่ด
ในปีทีผ่่านมา ส าหรบัปีนี้ สนิคา้เกษตรรวมทัง้ยางพาราน่าจะมแีนวโน้มทีด่ขี ึน้ เหน็ไดจ้ากราคายางทีเ่ริม่ขยบัสงูขึน้ หาก
พจิารณาในดา้น supply เหน็ว่าปีทีผ่่านๆ มามกีารโค่นตน้ยางพารา และไปปลูกพชืชนิดอื่นทดแทน หากตอ้งการผลผลติ
จากตน้ยางพาราอกีครัง้ตอ้งรอระยะเวลาการปลูกยางอกีประมาณ 7 ปี ซึง่ไม่ทนัหากเทยีบกบัดา้น demand ซึ่งถงึแมว้่า
จะไม่ไดม้เีพิม่ขึน้ แต่เมื่อถงึเวลา ณ จุดหนึ่งกย็งัคงมมีากกว่า supply  

ดา้นการตลาด จากเดมิซึง่มสีดัส่วนปรมิาณการขายไปยงัประเทศจนีเป็นจ านวนมากกเ็ปลี่ยนแปลงไป บรษิทั
มลูีกคา้หลากหลายมากขึน้ครอบคลุมทัว่โลกทัง้ยุโรป อเมรกิา รวมถงึเอเชยีเช่น เกาหล ีญีปุ่่ น ดงันัน้ จะไม่มสีถานการณ์
การกกัตุนสนิคา้ในคลงัสนิคา้ทีป่ระเทศใดประเทศหนึ่ง 

ประเทศไทยยงัคงเป็นแหล่งผลติยางพาราที่ส าคญัของโลก บรษิัทยงัคงขยายก าลงัการผลติควบคู่ไปกบัการ
น าเทคโนโลยมีาช่วยปรบัเปลี่ยนกระบวนการผลติ โดยใช้ปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence หรอื AI) และระบบ 
หุ่นยนตห์รอืเครื่องจกัรทีส่ามารถท างานอตัโนมตั ิ(Robotic system) และใชจ้ านวนคนน้อยลง  

ปัจจุบนั ประเทศพัฒนาแล้วเริ่มใช้กฎหมายเข้ามาควบคุมกระบวนการผลิตยางพารา เพื่อไม่ให้มีการใช้
วตัถุดบิยางจากแหล่งปลูกยางที่ผดิกฎหมายหรอืไม่ได้มาตรฐาน บรษิัทมกีารประชาสมัพนัธ์และสื่อสารให้ความรู้กบั
เกษตรกรชาวสวนยางอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้บรษิัทได้มีการลงทุนในกระบวนการดงักล่าวเพื่อให้ได้มาซึ่งยางพาราที่
ถูกตอ้งและตรงตามทีม่าตรฐานก าหนด ส่งผลใหไ้ดร้าคาขายยางทีส่งูขึน้กว่าราคาปกต ิ 

ประธานที่ประชุม กล่าวสรุปว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมยางพาราในปีนี้จะดีขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา จากนัน้       
จงึกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ และปิดการประชุม 

 ปิดประชุมเวลา 16.50 น.   

 

      
                         (นายไวยวฒุ ิสนิเจรญิกุล) 
                ประธานทีป่ระชุม 


